

ĐẢNG BỘ HUYỆN TRẤN YÊN:

Quan tâm phát triển đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân

Đảng bộ huyện Trấn Yên hiện có 43 chi, đảng bộ cơ sở; trong đó, có 28 đảng bộ và 15 chi bộ. Hết năm 2021, Đảng bộ huyện kết nạp được 242 đảng viên mới, đạt 105% kế hoạch. Trong đó, số đảng viên được kết nạp trong các đơn vị kinh tế tư nhân là 13 đảng viên, vượt kế hoạch đề ra, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện là 5.988 đồng chí. Xác định, phát triển đảng viên mới trong các đơn vị kinh tế tư nhân là nhiệm vụ hết sức quan trọng, năm 2022, Đảng bộ huyện phấn đấu kết nạp 230 đảng viên mới; trong đó, các đơn vị kinh tế tư nhân sẽ kết nạp đạt trên 10 đảng viên.

Để đạt được mục tiêu này, Đảng bộ huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là công nhân, người lao động trong khối các đơn vị kinh tế tư nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng khi đứng trong hàng ngũ của Đảng để đoàn viên thanh niên, đoàn viên công



Lãnh đạo huyện Trấn Yên dự lễ kết nạp đảng viên mới ở cơ sở.

đoàn có ý thức rèn luyện, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

TRẦN NGỌC

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ NGHĨA LỘ:

Chú trọng phát triển đảng viên khối nông nghiệp, nông thôn



Chi bộ thôn Chao Hạ, xã Nghĩa Lộ tổ chức kết nạp đảng viên mới.

Năm 2021, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện 42 chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, củng cố và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với 6 chỉ tiêu đề ra, đã có 4 chỉ tiêu hoàn thành và 2 chỉ tiêu vượt Nghị quyết gồm: kết nạp đảng viên mới 183 người, đạt 101,7%, chủ yếu là đảng viên khối nông nghiệp, nông thôn. Đây là một trong những năm, Đảng bộ thị xã đã thực hiện tốt mục tiêu phát triển đảng viên mới.

Năm 2022, Đảng bộ thị xã phấn đấu kết nạp mới 170 đảng viên. Trong đó, phấn đấu kết nạp được trên 120 đảng viên mới khối nông nghiệp, nông thôn và các xã, phường. Thông qua việc quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, đã góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đảng từ cơ sở và là yếu tố quan trọng xây dựng Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ vững mạnh toàn diện.

NGỌC SƠN